

### Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về Đông Á 2010

Trong hai ngày 6, 7/6/2010, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị "Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) về Đông Á (lần thứ 19) 2010" với sự tham dự của hơn 450 đại biểu, gồm lãnh đạo chính phủ các nước trong khu vực như Thủ tướng Lào, Campuchia, Myanmar, Thailand và Việt Nam. Ngoài ra còn có lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, Tổng thư ký ASEAN, Tổng Giám đốc WTO, Phó Tổng thư ký OECD, bộ trưởng một số nước, cùng lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu thế giới, các doanh nghiệp trong nước, các học giả, báo giới quốc tế và trong nước. Có 4 nội dung chính được đề cập tới tại Hội nghị, là vai trò đang lên của châu Á; các rủi ro toàn cầu; chương trình tăng trưởng xanh của châu Á; chương trình tăng trưởng trong tương lai của châu Á.

Sau lời giới thiệu của giáo sư Klaus Schwab, Chủ tịch WEF, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu khai mạc Hội nghị. Thủ tướng cho rằng, chủ đề của WEF về Đông Á năm nay - "Nâng cao vai trò của châu Á" là rất phù hợp với bối cảnh hiện tại của khu vực. Giới thiệu những thành tựu quan trọng sau 25 năm đổi mới của Việt Nam cũng như những mục tiêu phấn đấu của Việt Nam đến năm 2020, theo Thủ tướng bước vào thập niên thứ hai của thế kỷ XXI, vận hội mới thực sự đã tới với Đông Á và đây là lúc Đông Á có thể tự tin gánh vác những trọng trách to lớn hơn trong quản trị toàn cầu. Do vậy, mỗi thành viên của cộng đồng Đông Á cần

nâng cao vai trò và năng lực lãnh đạo của mình, với tầm nhìn xa trông rộng và hành động nhạy bén, trước hết là ở tầm quốc gia và khu vực. Chúng ta đã có những bước tiến quan trọng, nhưng con đường phía trước còn dài và đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đòi hỏi phải có những cách tiếp cận mới, sự sáng tạo và tư duy đột phá.

Đồng tình với phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bài phát biểu của Thủ tướng các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Phó Chủ tịch Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc đều nhấn mạnh sự hợp tác trong khu vực để nâng cao tính cạnh tranh của mỗi quốc gia nhằm đưa Đông Á phát triển mạnh mẽ và năng động hơn.

Trong phiên thảo luận, các đại biểu tập trung vào một số vấn đề, như làm thế nào để phát triển kinh tế bền vững, vấn đề tăng trưởng xanh, sự liên kết, siêu đô thị... Bên cạnh đó có rất nhiều câu hỏi của doanh nhân nước ngoài đặt ra cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về xu hướng phát triển nền kinh tế Việt Nam; bản khoản nên phát triển thị trường nội địa hay hướng đến xuất khẩu hoặc phải xây dựng cơ sở hạ tầng ra sao.

Theo ông Frans Muller, thành viên ban điều hành WEF, tại WEF Đông Á lần này, các đại biểu đã học được nhiều vấn đề bổ ích từ khả năng tăng trưởng của các nền kinh tế tới việc xử lý khủng hoảng, phát triển bền vững qua đó đảm bảo môi trường sạch, hệ thống cơ sở hạ tầng tốt, an sinh xã hội rộng lớn, đảm bảo để một bộ phận lớn người dân được

thừa hưởng thành quả từ phát triển kinh tế. Diễn đàn đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam giao lưu, học hỏi, mở rộng cơ hội giao thương với nước ngoài, tăng cường đối thoại chính sách giữa chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Kết thúc Hội nghị, ông Robert Greenhill thông báo, kỳ họp WEF Đông Á lần thứ 20 sẽ được diễn ra tại Jakarta, Indonesia vào ngày 12/6/2011.

### HẠ VẤN

#### **Hội thảo khoa học: Phát triển và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay**

Ngày 18/6/2010, tại thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp. HCM và Đại học Sài Gòn đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề: *Phát triển và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay*. Tham dự Hội thảo có đông đảo các đại biểu đến từ các cơ sở đào tạo và nghiên cứu chuyên ngành ngôn ngữ học, các đại biểu quan tâm tới vấn đề Hội thảo đặt ra.

Ban tổ chức Hội thảo nhận được hơn 90 bản báo cáo, tập trung vào bốn vấn đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề ngôn ngữ; tiếng Việt trong nhà trường; Tiếng Việt trong đời sống xã hội; và tiếng Việt trong thời kỳ giao lưu hội nhập quốc tế.

Tại Hội thảo, các đại biểu chỉ ra rằng, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và giáo dục nhân dân phải làm cho tiếng nói, chữ viết ngày càng thêm đẹp, thêm phong phú, hiện đại. Quan điểm viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chính là cái đích mà

ngôn ngữ học xã hội quan tâm và hướng đến. Đó chính là sự kết hợp nhuần nhuyễn, có hiệu quả qua lại một cách tích cực giữa chủ thể giao tiếp với khách thể giao tiếp thông qua các bối cảnh giao tiếp để lựa chọn ra những phát ngôn phù hợp.

Ngôn ngữ là một thực thể xã hội phức tạp, hoạt động theo cơ chế riêng của nó, do đó việc buông xuôi để cho nó phát triển tự phát, tất yếu sẽ dẫn đến tình trạng rối loạn. Đó là chưa nói đến những hệ quả đối với các ngành có liên quan như văn hóa, giáo dục,

Hiện nay, trong xu thế hội nhập quốc tế bên cạnh việc tiếp thu và Việt hóa được nhiều cái hay, cái đẹp của tiếng nói, chữ viết nước ngoài, thì sự trong sáng của tiếng Việt cũng đang bị ảnh hưởng tiêu cực. Các đại biểu cùng bày tỏ sự bức xúc, nỗi lo lắng về tình trạng thiếu lành mạnh trong sinh hoạt ngôn ngữ ở không ít người đang diễn ra trong xã hội chúng ta. Đáng quan tâm nhất là sự lai căng tiếng nói, chữ viết của nước ngoài ngày một tăng. Ngày càng có nhiều người, nhất là lớp trẻ, khi nói và viết tiếng Việt thường chen tiếng nước ngoài, chủ yếu là tiếng Anh. Tình trạng này khiến tiếng Việt có nguy cơ mất đi bản sắc đẹp đẽ và trong sáng vốn có, nhất là trong quá trình phát triển để phù hợp với bước tiến xã hội trong xu thế tiếp xúc, giao lưu văn hóa và ngôn ngữ, mở rộng hợp tác kinh tế - xã hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay.

Vì thế, Hội thảo nhất trí rằng, việc hoạch định và chỉnh đốn ngôn ngữ là một việc làm vô cùng cần thiết đối với bất cứ ngôn ngữ nào. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt không có nghĩa là ngăn chặn hoàn toàn các nhân tố ngoại

lai hay những loại ngôn ngữ gắn với những đặc trưng giới tính, tuổi tác hay nghề nghiệp. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, đó là ngăn chặn những vay mượn, sao phỏng áp dụng các khái niệm, các mô hình,... từ các ngôn ngữ khác của một số nhà nghiên cứu ngôn ngữ hoặc có liên quan đến ngôn ngữ (văn học, dịch thuật, lập trình,...).

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã cùng thống nhất kiến nghị gồm năm vấn đề chính:

*1. Cần có quy chuẩn quốc gia cho việc sử dụng tiếng Việt: tên gọi thống nhất các chữ cái; cách viết chính tả; cách viết tên riêng; nguyên tắc mượn từ ngữ ở các ngoại ngữ; chủ trương đối với chữ Hán, chữ Nôm đưa vào chương trình giáo dục phổ thông.*

*2. Cần có một dự án cấp quốc gia để hệ thống hóa thành luật từ những quy định đã có.*

*3. Về mặt tổ chức, cần lập một cơ quan vừa làm nhiệm vụ nghiên cứu, vừa có chức năng trọng tài, tư vấn để giúp Chính phủ giải quyết các vấn đề liên quan đến chính sách ngôn ngữ của đất nước.*

*4. Tăng cường giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường, chú trọng vào thực hành để con em chúng ta nói đúng, viết đúng tiếng Việt.*

*5. Bảo vệ, giữ gìn tiếng Việt cần đi đôi với việc phát triển tiếng Việt. Không chỉ bảo toàn sự giàu đẹp mà còn cần đưa vào tiếng Việt những nhân tố mới, làm cho tiếng Việt đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu giao tiếp trong thời hội nhập.*

VÂN HÀ

## **Hội thảo khoa học “Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Thực trạng và lựa chọn cho giai đoạn 2011-2020”**

Ngày 23/6/2010 tại Hà Nội, Hội thảo khoa học “Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Thực trạng và lựa chọn cho giai đoạn 2010-2020” đã diễn ra dưới sự chủ trì của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Tham dự Hội thảo có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiến cùng nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách và các nhà quản lý trong và ngoài nước. Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế sau những ảnh hưởng của khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu, nhằm xây dựng một mô hình tăng trưởng kinh tế phù hợp cho đất nước giai đoạn tới.

Nội dung Hội thảo tập trung vào 4 vấn đề chính: mô hình tăng trưởng kinh tế của các nước và bài học cho Việt Nam; các nguồn tăng trưởng kinh tế; tăng trưởng một số ngành kinh tế; đề xuất mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2010-2020.

Hội thảo nhận định, mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng hiện nay ở nước ta đã bộc lộ nhiều yếu kém. Những “bệnh” lớn nhất của nền kinh tế nước ta hiện nay là: mất cân đối giữa tốc độ phát triển và hiệu quả phát triển, giữa phát triển và bền vững; cơ cấu kinh tế lạc hậu; mất cân đối vĩ mô trầm trọng và kéo dài biểu hiện qua các mặt như thu chi ngân sách, nhập siêu; mất cân đối giữa thị trường trong nước và ngoài nước; yếu kém hạ tầng cơ sở; bất cập về

chất lượng nguồn nhân lực;... Trong tình hình đó, tái cơ cấu kinh tế là nhu cầu cấp thiết.

Để tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, theo các đại biểu, cần xác định những tiên đề của tái cấu trúc, bao gồm: hình thành đồng bộ thể chế kinh tế thị trường, gắn với cải cách hành chính, phát triển mạnh thị trường công nghệ, tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, xoá bỏ độc quyền, kiểm soát độc quyền tự nhiên, phát triển nguồn nhân lực trình độ cao... Đồng thời, để đổi mới mô hình tăng trưởng cần một số nguyên tắc. Trước hết phải đổi mới và cơ cấu lại nền kinh tế, cân đối hơn giữa tăng trưởng chiều rộng và chiều sâu. Bên cạnh đó phải thực hiện chính sách thúc đẩy tất cả các vùng trong cả nước cùng phát triển, các thành phần kinh tế đều phải phát triển bình đẳng và không phân biệt đối xử, chuyển dịch cơ cấu theo hướng hội nhập và định hướng xuất khẩu. Ngoài ra phải kết hợp hài hoà vai trò của Nhà nước và thị trường trong phân bổ nguồn lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Theo đó, Hội thảo cũng đề xuất những giải pháp cho mô hình tăng

trưởng kinh tế giai đoạn tới nhằm đổi mới và đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đó là: 1/ Ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. 2/ Nâng cao hiệu quả và đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu công nghiệp và dịch vụ, nâng cao năng suất sản xuất nông nghiệp và chất lượng sống ở khu vực nông thôn, xây dựng vùng lãnh thổ động lực tăng trưởng, khuyến khích tất cả các vùng cùng phát triển. 3/ Nâng cao hiệu quả, chất lượng sử dụng các nguồn lực và hiệu lực quản lý nhà nước với đầu tư, từng bước hình thành hệ thống hạ tầng đồng bộ, quy mô lớn. 4/ Đào tạo, nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực. 5/ Tiếp tục đổi mới quản trị, sắp xếp lại và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, khuyến khích phát triển, tăng quy mô và nâng cao chất lượng các doanh nghiệp tư nhân trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nâng cao chất lượng, năng lực hoạch định, điều hành và thực thi chính sách, pháp luật.

*HUỆ NGUYỄN*